

แบบสรุปการประชุมผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
 เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองอำนวยการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๑. งานสวดพระพุทธรมณฑ์ - ขอบคุนทุกคนที่ร่วมมื่อร่วมใจจัดกิจกรรมโครงการสวดพระพุทธรมณฑ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับคำชมจากผู้ใหญ่หลายๆ ท่าน	- เพื่อทราบ
นายจิริยุทธ อาสาแสน หัวหน้าสำนักปลัดฯ	- แม่ทัพภาคที่ ๒ ชื่นชมการจัดงานได้ดี เป็นระเบียบสวยงาม ภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งดงามมาก - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ชื่นชมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เตรียมงานได้ดีมาก มวลชนมาเยอะ จัดผังการนั่งได้ดี โรงทานได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วน	-เพื่อทราบ
นายเสกสรรค์ อารีเอื้อ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (กองแผนฯ)	๒. ท้องฟ้าจำลอง - การเข้าชม สามารถประสานงานที่ท้องฟ้าจำลองได้เลย - ปี ๒๕๖๐ ตั้งงบประมาณไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงระบบ - ให้ประชาสัมพันธ์ไปยังโรงเรียนต่างๆ ด้วย	-เพื่อทราบ -เพื่อปฏิบัติ
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๓. งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ - มอบกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตรับผิดชอบ - ปี ๒๕๖๐ จะจัดที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา บริเวณสนามโดมใหม่ - กิจกรรมมี ๒ ส่วน ได้แก่ ๑. จัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๒. กิจกรรมพัฒนาเด็กเล็ก เช่น วาดภาพระบายสี, กิจกรรมเด็กเป็อนลี เป็นต้น	-เพื่อปฏิบัติ -เพื่อทราบ -เพื่อทราบ
ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	๔. งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๐ - มอบสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมรับผิดชอบ ๕. งานกีฬาเยาวชนแห่งชาติ - กำหนดจัดระหว่างวันจันทร์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ - ตั้งงบประมาณไว้ ๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท - องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับผิดชอบ	-เพื่อปฏิบัติ -เพื่อปฏิบัติ

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
<p>ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ</p>	<p>การประชุมสัมพันธนอกเขตเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานจัดเลี้ยงนักกีฬาประมาณ ๕,๐๐๐ คน กำหนดจัดเลี้ยงในวันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ใช้พื้นที่บริเวณหลังอาคารสุรพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี - มอบนางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ รองปลัดฯ และสำนักการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม รับผิดชอบ <p>๖. การแต่งกายชุดปกติขาว ข้าราชการหญิง ควรเก็บผมให้เรียบร้อย ไม่ควรใส่กระโปรงสั้น และควรรักษาภิริยามารยาทให้เรียบร้อย</p> <p>๕. การออกนิเทศโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กำหนดให้ออกนิเทศฯ หลังวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐</p> <p>๖. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาต้องทำแผนเดือน ตุลาคม แต่หนังสือสั่งการมาเดือนพฤศจิกายน ให้ขอขยายเป็นวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ขอให้ทุกสำนัก, ทุกกอง ส่งให้ทันตามกำหนดเวลา</p>	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p> <p>-เพื่อปฏิบัติ</p>
<p>นางขวัญจิตต์ เกตุสรน้อย หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน (กองแผนฯ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี มีระเบียบใหม่ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ใหยกเลิกแผนยุทธศาสตร์เดิม และแผนพัฒนาท้องถิ่น ๓ ปี รวมเรียกว่าแผนพัฒนา ๔ ปี จะมีความแตกต่างกันที่รูปแบบ เดิม ในเดือนมิถุนายนจะมีการทบทวนใหม่ ทุกปี แต่แผนฯ ๔ ปีไม่มีการทบทวน จะใช้แผนฯ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ - ในกรณีที่โครงการไม่มีในแผน ต้องทำการเพิ่มเติมโดยผ่านเวทีประชาคมระดับอำเภอและระดับจังหวัด - สำหรับโครงการที่อยู่ในแผนแล้ว แต่ช่องเงินงบประมาณไม่ตรงกับที่จะมาทำในข้อบัญญัติ ต้องทำการเปลี่ยนแปลงแผน ซึ่งต้องทำประชาคมเช่นกัน - ข้อแตกต่างอีกข้อของแผน ๓ ปี กับแผน ๔ ปี คือ ห้วงระยะเวลา เดิมต้องเสร็จเดือนมิถุนายน แต่แผนฯ ๔ ปี ต้องแล้วเสร็จภายใน ๓๐ พฤศจิกายน เพื่อส่งแผนเกินศักยภาพให้ทันแผนพัฒนาจังหวัด - จะต้องทำประชาคมทุกครั้งที่มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนฯ <p>๗. การเสนอหนังสือ</p> <ul style="list-style-type: none"> - หากมีการเสนอหนังสือล่าช้า จะไม่มีการเซ็นย้อนหลัง และสำหรับคนที่เสนอ จะมีการคาดโทษด้วยและมีผลในการพิจารณาขึ้น - ในส่วนของนิติกร สำนักปลัดฯ และกองการเจ้าหน้าที่ 	<p>-เพื่อปฏิบัติ</p> <p>-เพื่อปฏิบัติ</p> <p>-เพื่อทราบ</p>

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
	<p>หากรู้ว่าเรื่องที่จะเสนอจะต้องมีการขยายเวลาในการ ตั้งคณะกรรมการ สอบเรื่องใดๆ ก็ตาม ขอให้ทำเรื่องขอขยายเวลาก่อนที่จะครบกำหนด</p> <p>๘. การก่อสร้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมาแห่งใหม่ มอบสำนักงานช่างประสานเรื่องที่ดิน ก่อสร้างสำนักงานใหม่ที่สำนักงานช่าง</p> <p>๙. โบนัส</p> <ul style="list-style-type: none"> - การคัดเลือกเรื่องที่จะเสนอต่อกรรมการ ควรนำเรื่องที่ยังดำเนินการอยู่ - ผลคะแนนประเมินจะได้โบนัส ๑ เท่า แต่เงินไม่พอ คาดว่า จะได้ประมาณ ๐.๗ เท่า มอบกองการเจ้าหน้าที่และสำนักงาน คลังดำเนินการ <p>๑๐. การออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ขอให้ทุกส่วนราชการจัดให้มีการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่าง เวลา ๑๕.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. โดยทุกวันพุธอนุญาต ให้ใส่ชุดวอร์ม (เสื้อยืด, กางเกงวอร์ม สีสุภาพ)หากใครมีภารกิจ ให้แต่งกายชุดสุภาพเตรียมชุดมาเปลี่ยน มอบกองสาธารณสุขดำเนินการ</p>	
<p>นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา</p>	<p>๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ให้นำยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา ทั้ง ๑๐ ด้าน มาแปลงเป็นรูปธรรม แปลงเป็นโครงการและ กิจกรรมที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อนำไปบรรจุในแผนฯ ให้คิดครอบคลุม ๔ ปี และส่งฝ่ายแผน เพื่อสรุปเสนอต่อคณะกรรมการสนับสนุนการ จัดทำแผนซึ่งมีปลัดฯ เป็นประธานผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการกอง เป็นกรรมการ จากนั้นจะนำแผนฯเสนอคณะกรรมการพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน๒. นายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครราชสีมา ได้มอบหมาย ให้เข้าร่วมประชุมกรรมการจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ สรุปผลการประชุมได้ดังนี้ - สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบร่างแผนยุทธศาสตร์ พัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในระยะเวลา ๒๐ ปี(ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยจะสำเนาแจกทุกสำนัก, ทุกกอง เพื่อนำไปศึกษา - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวถึงนโยบายของรัฐบาล และจังหวัด ดังนี้ <p>๑. การจัดหาทุนสถาบัน ให้องค์กรต่างๆ สามารถจัดกิจกรรม ต่างๆ ได้ และขอให้ดูแลเรื่องการขึ้นป้ายไวเนล โดยขอให้ ดูแลในเรื่องสภาพของป้ายว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่</p>	

หน่วยงาน/เจ้าของเรื่อง	ชื่อเรื่อง/สาระสำคัญ	ประเด็นการปฏิบัติ
นางเพลินพิศ สุนทรพุทธศาสน์ รองปลัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดนครราชสีมา	<p>หากมีรอยฉีกขาดหรือสีซีดก็ควรเปลี่ยน</p> <p>๒. นโยบายด้านยาเสพติด ให้องค์กรต่างๆ ดูแลและจัดกิจกรรมต่างๆ ได้</p> <p>๓. การแก้ไขปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ปัญหาภัยแล้ง ให้แต่ละหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ ดำเนินการ</p> <p>๔. เรื่องการทำงานตามนโยบายของภาครัฐ เช่นในเรื่องการกำจัดขยะ</p> <p>๕. การสวมหมวกนิรภัย ขอให้แต่ละหน่วยงาน รณรงค์ให้ข้าราชการและพนักงานจ้างในสังกัดทุกคน สวมหมวกนิรภัยในการขับขี่ยานพาหนะ</p> <p>๖. การออกกำลังกายตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ให้แต่ละหน่วยงานจัดหาพื้นที่ให้เหมาะสม</p> <p>๗. ติดตามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ในปี ๒๕๖๐ และปีก่อนๆ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ได้กันเงินไว้ ให้เป็นไปตามไตรมาส</p> <p>๘. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้จัดจุดจำหน่ายข้าวสาร เพื่อช่วยเหลือชาวนา จำนวน ๕๘ จุด ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น บัมน้ำมัน, ค่ายทหาร, ตามอำเภอต่าง ๆ เป็นต้น</p>	